

### BÀI VIẾT GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT THÁNG 3

Việc tốt đôi khi chỉ là những việc tưởng như bình thường trong cuộc sống sinh hoạt, học tập hằng ngày của chúng ta nhưng điều quan trọng hơn cả là phải xuất phát từ sự tự nguyện, chân thành... thì nó sẽ trở thành những việc đáng để cho người khác phải học tập.

Ngay từ đầu năm học, Liên đội trường THCS Lê Quý Đôn đã phát động đến toàn Liên đội phong trào “Người tốt việc tốt”. Mỗi tháng một Chi đội sẽ có một gương người tốt, việc tốt để thu hút đông đảo các bạn học sinh nhiệt tình tham gia, từ việc nhặt của rơi trả lại cho người mất, việc tự giác giữ gìn vệ sinh chung, tuyên truyền vận động học sinh thực hiện tốt nội quy trường, lớp đến việc tích cực tham gia các hoạt động phong trào... Đối với Chi đội 6A5, người đội viên gương mẫu, tiêu biểu cho các phong trào, hoạt động đó là em Nguyễn Thanh Hà.



Em Nguyễn Thanh Hà, Chi đội trưởng lớp 6A5, là học sinh gương mẫu. Bạn tham gia rất nhiều hoạt động ở lớp cũng như ở trường. Bạn luôn vui vẻ và nhiệt tình với mọi công việc. Cũng chính vì sự hoạt bát, năng động của mình mà Thanh Hà luôn hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ thầy cô giao cho hay những công việc chung của lớp. Với tính cách tốt bụng, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến các bạn trong lớp nhưng cũng rất thẳng thắn với những quyết định em cho là đúng. Chính với tính cách này, em đã giành được sự tin yêu cũng như lòng quý mến của bạn bè và thầy cô. Không chỉ hoàn thành tốt những công việc của lớp mà Thanh Hà cũng biết cân đối thời gian dành cho việc học tập. Em luôn dành thời gian để tìm hiểu, tra cứu thêm các tài liệu để tích lũy cho bản thân thêm nhiều vốn kiến thức. Trong giờ học em luôn chăm chú nghe giảng, những phần nào chưa hiểu em sẽ hỏi thầy cô để có thể hiểu rõ hơn về những kiến thức đó, cũng như để mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình.







Có thể nói, chỉ bằng việc tự giác và gương mẫu trong các hoạt động học tập hằng ngày, Nguyễn Thanh Hà đã trở thành người học sinh: “Tích cực - Tự giác - Chăm ngoan”. Là một Đội viên tốt cho các bạn học sinh cùng lớp học tập. Chúc cho Thanh Hà sẽ cố gắng học tập thật tốt để hoàn thành mục tiêu mà em đã đặt ra trong đầu năm học.